

## HARN - สลับกลับมาหุ้นเล็ก

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มาที่ไป...

วันวาน เห็นตลาด หรือ SET Index ออกอาการแบบนี้ ก็เลยมองหรือคาดหวังความน่าจะเป็นในระยะสั้น อาจจะมีการพักตัวสักระยะก็ได้ แต่ก็หวังว่าคงจะไม่ต่ำกว่า 1600 นะครับเนี่ย หรือร้ายๆ หน่อย ไม่ควรหลุด 1590 ลงมาอีกเป็นพอ หรือ จะให้ดู หน่อยนั้น ยืน 1610 ให้มันคงได้ยิ่งดี แล้วรอผ่าน 1620 เพื่อไปยืนให้ได้มันคง หรือ รุ่งผ่านแบบเด็ดขาดไปเลยดีกว่า... ในเมื่อเห็นอาการตลาดที่จะออกอาการอย่างว่าแล้ว เหนือเมฆก็คาดว่า หุ้นเล็กๆ หุ้นกึ่งกำไร ก็น่าจะมาคั้นเวลาตลาดเสียหน่อยก็ดี ที่แรกก็เห็น PLE ออกอาการน่าสนใจอย่างยิ่ง แต่ก็ขึ้นได้ เอามาเข้าบาดตาเขียนไปไม่กี่วันนี่เอง ครั้นจะเอามาเข้าบาดตาเขียนอีก ก็เกรงว่าจะเจอข้อครหาเอาได้... ก็เลยเลือกตัว HARN มาแทน แต่ใครที่รัก PLE ก็ยังถือว่าน่าสนใจอยู่นะ ยังมีพื้นที่เหลือให้วิ่งอยู่พอสมควร ส่วนท่านใดที่มีมาก่อนหน้านี้แล้ว ก็ถือต่อไปจนกว่าจะไปทดสอบระดับ 2.00 แล้วค่อยพิจารณาขาย... และเมื่อถึงเวลานั้น เหนือเมฆ ก็คงต้องทำตามที่เคยสัญญากับสื่อฯ ค่ายหนึ่งไว้ จะต้องโพ้นอินรายการเขา 1 ชั่วโมงเต็มๆ ต้องมารอดูกันครับว่าจะเมื่อไหร่และสำหรับเรื่องรายการออกสื่อฯ นั้น ไหนๆ ก็เอ่ยถึงแล้ว ก็คงต้องเอ่ยอีกหน่อยก็ดี เพราะเร็วๆ นี้ ส่วนตัวของเหนือเมฆเอง อาจจะมีการปรับรายการที่ออกสื่อฯ บ้างแล้วละครับ เพื่อความเข้มข้นและความเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นสื่อฯ ของบริษัทที่เหนือเมฆสังกัดอยู่ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการบางอย่างและที่ทำออกในสื่อฯ อื่นๆ อาจจะมีการปรับเข้าปรับออก... ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของนักลงทุนโดยทั่วไป

### ดูตามเกม...

จริงๆ แล้ว หุ้น HARN ถ้าใครอ่านมาตั้งแต่ต้น อาจจะพอรู้ได้ว่า ทำดูน่ากลัวไม่ว่าจะเป็นรูปแบบกราฟ ก่อนหน้านี้ ไม่มีใครกล้าซื้อแน่ๆ... แล้ววันวาน ยังมีเกม กตฯ ราคาอยู่ด้วยนะ

- แนวรับ : ... 3.58-3.50 ยังน่าสนใจ หรือ วันนี้ ยืน 3.60 ได้ ก็ยังน่าตาม
- เป้าหมาย : ... มองไว้ก่อนที่ 5.00 หรือ ถ้าแรง ๆ หน่อย หวังได้ 5.5-6.0

Price Chart...(HARN)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น HARN... กลับมาที่เส้น 3 เขียน อีกครั้งแล้วก็ใส่เส้น 200 วัน เข้าไปด้วย เราจะเห็นว่า HARN นี้ได้เข้าสู่ ภาวะ Bull Stage แฉกๆ ช่วงราคา 2.6+/- เมื่อช่วงต้นๆ ปี 2017 มาแล้วนั่นเอง และการขึ้นแรงๆ ก็ได้มาเริ่มเอาช่วงกลางๆ เดือนพฤษภาคม จนกระทั่งปลายๆ มิถุนายน จนถึงปัจจุบันนี้ การแกว่งตัว มีรอบขึ้นลงให้เห็น แต่ด้วยการแกว่งตัว ที่ลงมาทดสอบเส้น 3 เขียน แล้วยังยืนอยู่ได้ และเหมือนๆ จะเริ่มตั้งจากเส้น 3 เขียนด้วยแล้วนั้น ความน่าจะเป็น จึงต้องคาดไว้ก่อนเลยว่า น่าจะยังมีอีกระลอกขาขึ้นใหญ่ๆ ตามมาได้ แล้วถ้าจะเล่น Trend Line ก็ยังเรียกว่าต้นๆ แนวรับ และถ้าว่าที่ Price Pattern ในภาพใหญ่ ก็หวังรูป ตัว U ได้

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการดังกล่าวที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน